

บาท/ดอลลาร์ ใช้นี้เปิดที่ 31.12 บาท แนวโน้มอ่อนค่า กรอบ 31-31.20 บาท

*บาท/ดอลลาร์ เปิดตลาดเช้าวันนี้ที่ระดับ 31.12 บาท ทรงตัวจากวานนี้เปิดที่ 31.12 บาท ค่าเงินบาทในระยะสั้นมีแนวโน้มอ่อนค่าลงจากปัจจัยกดดันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาซึ่งกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวของไทย โดยล่าสุดองค์การอนามัยโลก หรือWHO ประกาศให้การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขของโลกแล้ว คาดกรอบวันนี้ 31-31.20 บาท

*นายสรรค์ อรรถรังสรรค์ ผู้อำนวยการวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ค่าเงินบาทวันนี้เปิดตลาดที่ระดับ 31.12 บาท โดยทรงตัวจากวานนี้เปิดที่ 31.12 บาท ทั้งนี้ ค่าเงินบาทในระยะสั้นมีแนวโน้มอ่อนค่าลงจากปัจจัยกดดันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาซึ่งกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวของไทย โดยวานนี้ค่าเงินบาทอ่อนลงนับจากต้นปีนี้ประมาณ 3.5%

*คาดกรอบวันนี้ 31-31.20 บาท

*เนื่องจากคาดว่าจะมีความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวชาวจีนที่จะเดินทางเข้ามาในไทยในไตรมาส 1/63 หายไปจำนวนประมาณ 2 ล้านคน โดยล่าสุดองค์การอนามัยโลก หรือWHO ประกาศให้การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขของโลกแล้ว

*นอกจากนี้ กรณีศาลรัฐธรรมนูญ(รธน.) มีคำสั่งให้รับพิจารณารับคำร้องของกรณีเกิดปัญหาการเสียชีวิตแทนกันในการโหวตมติ ร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 จะเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ค่าเงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าด้วย เพราะจะกระทบให้การลงทุนภาครัฐล่าช้าออกไปจากเดิมที่คาดว่าจะเห็นการเริ่มทยอยเบิกจ่ายงบประมาณในช่วงเดือน มี.ค.-เม.ย.ปีนี้ไปเป็นเดือน พ.ค.-มิ.ย.ปีนี้ ซึ่งจะมีผลทำให้การนำเข้าสินค้าทุนของไทยลดลง

*ทั้งนี้ เมื่อคืนนี้ธนาคารอังกฤษ(BOE) มีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.75% ซึ่งผิดจากคาดการณ์เดิมที่เคยคาดว่า BOE จะลดดอกเบี้ยลงส่งผลให้ค่าเงินปอนด์แข็งค่าขึ้น

*สหรัฐรายงานจีดีพีไตรมาส 4/62 ขยายตัวที่ 2.1% เป็นอัตราการขยายตัวเดียวกับไตรมาส 3/62 แต่มีข้อมูลรายละเอียดรายงานว่าบริโภคมีแนวโน้มชะลอตัวลง

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

*ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 97.8650 จากวานนี้ 97.8670

*วานนี้นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ 1,270.52 ล้านบาท

*วานนี้นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 1,272.47 ล้านบาท

*รพท. รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร 31.198 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ สรอ.

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้